

Số: 174/BC-SGDĐT

Kiên Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
Công tác thực hiện dân chủ, dân vận chính quyền
của ngành Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-ĐKT ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ Kiên Giang về Kiểm tra quản lý nhà nước về địa giới hành chính; thanh niên; dân chủ cơ sở; dân vận chính quyền; cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố; văn thư, lưu trữ; tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức, hoạt động và quản lý hội; thi đua, khen thưởng; thực hiện Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quý II năm 2023.

Công văn số 27/ĐKT ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ về việc trả lời Công văn số 1407/SGDĐT-VP ngày 11/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân chủ, dân vận chính quyền từ 01/01/2022 đến ngày 31/3/2023 như sau:

I. CÔNG TÁC THỰC HIỆN DÂN CHỦ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đảng ủy Sở thường xuyên quan tâm và có kế hoạch chỉ đạo thực hiện thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy chế dân chủ cơ sở đối với toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị. Triển khai rộng rãi Nghị định 04/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-BNV trong toàn ngành. Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT đều thực hiện tốt việc ban hành Quy chế dân chủ trong đơn vị; tổ chức triển khai hoạt động hiệu quả. Hàng năm, Sở có tổ chức kiểm tra việc này tại các trường học.

- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện đã ban hành các văn bản sau:

+ Năm 2022: (i) Báo cáo số 05/BC-SGDĐT ngày 04/01/2022 Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 và định hướng nội dung thực hiện năm 2022 của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo. (ii) Quyết định số 34/QĐ-SGDĐT ngày 06/01/2022 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang; (iii) Kế hoạch số 744/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2022 về thực hiện quy chế dân chủ cơ

sở. Ban hành Công văn số 2585/SGDDĐT-VP ngày 01/9/2022 v/v một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện quy chế dân chủ để chỉ đạo tất cả các cơ sở trực thuộc Sở GDĐT theo yêu cầu chung của Ủy ban nhân dân tỉnh⁽¹⁾; Công văn số 2586/SGDDĐT-VP ngày 01/9/2022 V/v tăng cường thực hiện công khai được quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

+ Năm 2023: Ban hành Công văn số 191/SGDDĐT-VP ngày 30/01/2023 V/v tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 theo chỉ đạo tại Công văn số 66/UBND-KGVX ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Kết quả thực hiện các quy định của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ

Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính (tất cả các đơn vị đều có lập kế hoạch thực hiện trong năm 2022), nhất là giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong quản lý nhà nước theo quy định:

(i) Đối với cơ quan Sở GDĐT, thực hiện công khai: Công khai tài chính Sở theo mỗi quý (thông báo rộng rãi và niêm yết); Công khai Kế hoạch giao dự toán năm 2022, hình thức qua hồ sơ công việc đến đơn vị trực thuộc; Công khai những kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu mua sắm thiết bị, bằng hình thức đấu thầu qua mạng; Công khai kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thi công xây dựng, bằng hình thức đấu thầu qua mạng; Công khai Thông báo quyết toán ngân sách hàng năm qua hồ sơ công việc; Công khai Phân bổ chỉ tiêu biên chế; Quy hoạch cán bộ; Kê khai tài sản; Tuyển dụng viên chức; Bổ nhiệm công chức, viên chức; Điều động, luân chuyển công chức, viên chức; Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức.v.v..

(ii) Đối với cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT, thực hiện công khai: Công khai nguồn kinh phí của đơn vị; nội dung chi và các khoản được chi; công khai việc sử dụng và mua sắm tài sản; công khai các quy chế, quy định trong đơn vị như: quy chế chi tiêu nội bộ, công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỉ luật, xét nâng bậc lương, nâng ngạch, đề bạt cán bộ, công chức và giải quyết chế độ hưởng phụ cấp thâm niên...

Tất cả các nội dung công khai đều là những nội dung được công chức, viên chức tham gia ý kiến và tham gia giám sát kiểm tra. Có thực hiện phân công cán bộ, công chức phụ trách công tác dân chủ cơ sở theo Quyết định số 357-

¹ Thực hiện Công văn số 868/UBND-KGVX ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

QĐ/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Kiên Giang: Đối với cơ quan Sở GDĐT, phân công nhiệm vụ cho Văn phòng; đối với cơ sở giáo dục trực thuộc, phân công cho thủ trưởng đơn vị. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng cao trong toàn ngành.

Trong mỗi đơn vị, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Sở GDĐT có hướng dẫn các cơ sở thực hiện công tác tự kiểm tra trong năm theo yêu cầu.

2.2. Kết quả tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động (được tổ chức đầu năm học 2022-2023: Tháng 9/2022)⁽²⁾, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Tuyên truyền theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ được tập trung chú ý thực hiện tốt; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời các yêu cầu của nhân dân, học sinh. Ban Thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, việc kí kết hợp đồng trách nhiệm giữa nhà trường và công đoàn; lắng nghe ý kiến quần chúng, phát hiện các cá nhân vi phạm Quy chế dân chủ để xác minh các vụ việc và có kết luận ban đầu cho lãnh đạo nhà trường giải quyết các vụ việc xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động là cơ sở để bàn thảo, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định có liên quan như: Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; Quy chế làm việc; Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công.

3. Đánh giá chung

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước đi vào nề nếp trong cơ quan hành chính Sở GDĐT và trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT (đơn vị sự nghiệp công lập). Dân chủ được phát huy, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được định hình rõ nét. Cùng với đó, các cấp ủy đảng tại đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa phương châm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để nhân dân giám sát chặt chẽ nhất là trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được tăng cường, chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền được nâng lên đã tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người dân tiếp cận thông tin, nhất là các chính sách có liên quan trực

² Đối với cơ quan Sở GDĐT, tổ chức Hội nghị CBCC vào cuối năm tài chính.

tiếp để cùng hiểu rõ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và thực hiện đúng, đầy đủ các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, tích cực tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc thông tin tuyên truyền các chính sách, luật pháp liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức và người lao động toàn ngành được chú ý tập trung đạt hiệu quả, giúp tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy định của pháp luật. Hàng năm, có thực hiện đạt hiệu quả việc phát động các phòng trào thi đua và nêu gương điển hình, mô hình tốt có liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

4. Đề xuất, kiến nghị

Sở Nội vụ cần tham mưu tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác dân chủ cơ sở cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở GDĐT.

II. CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 03/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở GDĐT đã thực hiện ban hành:

- Năm 2022: Kế hoạch số 13/KH-SGDĐT ngày 21/01/2022 về Triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận.; Triển khai rộng rãi nội dung Công văn số 319/UBND-KGVX ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Triển khai thực hiện các nội dung Công văn số 362/UBND-KGVX ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận chính quyền năm 2022.

- Năm 2023: Kế hoạch tiếp tục triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận của Sở Giáo dục và Đào tạo⁽³⁾; Công văn số 892/SGDĐT-VP ngày 28/3/2023 về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận chính quyền năm 2023 theo sự chỉ đạo tại Công văn số 351/UBND-KGVX ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận chính quyền năm 2023.

2. Kết quả thực hiện

- Tiếp tục quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận: Tuyên truyền Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng

³ Thay thế Kế hoạch số 13/KH-SGDĐT ngày 21/01/2022 của Sở GDĐT về Triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và các văn bản có liên quan⁽⁴⁾.

Tất cả đảng viên, hàng tháng đều có thực hiện nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc thực hiện nêu gương; việc chấp hành quy định những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận; gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong năm đã thực hiện gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản về công tác dân vận của Đảng, Nhà nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong các cơ quan, đơn vị. Vận động công chức, viên chức và Nhân dân tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; bình chọn, nhân rộng gương tiêu biểu, điển hình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” của cơ quan, đơn vị.

Trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy Sở GDĐT đã ban hành Hướng dẫn số 215-HD/TCD-ĐU ngày 17/6/2021 về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngành Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 214-KH/ĐU, ngày 17 - 6 - 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; ban hành Quyết định số 211-QĐ/ĐU, ngày 16 - 6 - 2021 về việc thành lập Tổ Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang (gọi chung là Tổ Chỉ đạo), giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn này, đã có 15 mô hình được đăng ký mô hình điển hình “Dân vận khéo” và tiếp tục thực hiện trong năm 2022 và năm 2023.

- Thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tập trung giải quyết các bức xúc, kiến nghị của Nhân dân: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết thành chương trình, kế hoạch của chính quyền tại cơ quan, đơn vị theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Toàn ngành tích cực sửa đổi lề lối làm việc; đẩy mạnh thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành tại các cơ quan, đơn vị. Tập trung giải quyết

⁴ Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 03/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận.

kip thời bức xúc, kiến nghị của Nhân dân nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên lĩnh vực có liên quan đến giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với chống quan liêu, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trong Chương trình cải cách hành chính theo sự chỉ đạo của Chính phủ đến năm 2025, định hướng năm 2030 và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Nghiêm túc thực hiện xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, 2023. Đẩy mạnh xây dựng nền hành chính dân chủ chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính phục vụ Nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo chỉ đạo của Chính phủ; nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Xây dựng, triển khai các giải pháp của ngành GDĐT trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao chất lượng các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR INDEX), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và mức độ hài lòng của người dân (SIPAS).

- Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của công chức, viên chức. Từng công chức, viên chức, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực, bám sát thực tiễn, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng công tác, rèn luyện bản lĩnh và năng lực lãnh đạo, quản lý, khả năng hợp tác, tổ chức thực hiện và tự chịu trách nhiệm; kiên quyết và kiên trì trong cuộc đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái. Giáo dục đội ngũ công chức, viên chức, xây dựng và thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói", "nói dân hiểu", "hướng dẫn dân làm", "làm dân tin". Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức; giáo dục đạo đức công vụ, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân cho công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

- Có thực hiện thường xuyên tự kiểm tra công tác dân vận chính quyền trong toàn cơ quan. Trong năm 2022, Sở GDĐT đã tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra của của Sở Nội vụ về công tác quản lý nhà nước về dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền, thanh niên và thi đua, khen thưởng tại Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022. Qua kiểm tra, Sở GDĐT cũng đã tổ chức thực hiện các góp ý và từng bước tăng cường công tác triển khai văn bản đến cán bộ, công chức, viên chức

người lao động trong toàn ngành và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tăng cường công tác công khai theo Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.


3. Đánh giá chung

Trong toàn ngành, từng bước đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của toàn thể công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan và các cơ sở giáo dục trực thuộc; tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra; tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện công tác dân vận, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tinh thần phục vụ Nhân dân phù hợp với tình hình thực tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn ngành, nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước Nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa hành vi sách nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân trong thi hành nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ công chức, viên chức trong các cơ quan; tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Kiến nghị, đề xuất

Không.

Trên đây là báo cáo công tác thực hiện dân chủ, dân vận chính quyền của Sở GDĐT. Kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp và phối hợp chỉ đạo 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các phòng thuộc Sở GDĐT;
- Website;
- Lưu: VT, lahuỵ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Xuân Bình